

(khoaocdoisong.vn) - Thay vì hủy thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như dự kiến ban đầu, Cục thi Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Bờ biển môn Tin học vẫn quyết định hình thức thi trắc nghiệm với mức độ duy trì sâu chuỗi, ghi nhận kết quả cho các em.

Quyết định thi trắc nghiệm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây, Hội các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Bờ biển quyết định không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi liên tỉnh 13 tỉnh Hội Phòng vào cuối tháng 4/2020.

Tuy nhiên, vào ngày 17/5 vừa qua, hơn 600 thí sinh đến từ các trường THPT chuyên đã tham dự kỳ thi trắc nghiệm học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Bờ biển môn Tin học.



Các thí sinh làm bài thi đi kèm thi của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN, ĐH Quốc gia

Trao đổi với PV KH&ĐS với lý do đến từ quyết định tổ chức thi trắc nghiệm thay vì hủy kỳ thi như dự kiến ban đầu, thầy giáo Đinh Văn Khâm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình, Chủ tịch Hội các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Bờ biển cho biết, xuất phát từ mong muốn của các thầy cô giáo, đó là nhằm duy trì sâu chuỗi hành môn, ghi "nhật" cho phong trào học tập của các em, đặc biệt với môn Tin học, Ban tổ chức đã quyết

đành vốn tự có của mình.

“Bên thi trắc nghiệm phù hợp với môn Tin học. Hơn nữa, Bộ GD&ĐT cũng hướng tới trong tương lai gần, sẽ tổ chức kỳ thi online đối với môn học này. Trước đó, một số kỳ thi tin học Quốc tế, ví dụ kỳ thi Tin học Châu Á, Thái Bình Dương cũng vẫn thi online, và để mở rộng hơn nữa”, ông Khâm chia sẻ.

Cũng nằm trong Ban tổ chức cuộc thi, thầy giáo Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ Tin, Trưởng THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hội Đồng cho biết, Kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ là một hoạt động thường niên giữa các trường chuyên.

Đây là một dịp để cho các học sinh lớp 10, 11 rèn luyện khả năng làm bài, tích lũy kiến thức học tập và cũng là một dịp để phát hiện ra những tài năng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Những quan trọng nhất là kỳ thi tạo ra một phong trào thi đua học tập nói chung và môn Tin học nói riêng trong các trường chuyên cấp quốc gia. Trong hơn 10 năm kỳ thi quốc gia tổ chức, những em đạt những thành tích cao ở kỳ thi này cũng sẽ đạt giải cao ở các kỳ thi quốc gia, thậm chí quốc tế.

Cuộc thi hoàn toàn minh bạch

Thi trắc nghiệm, đúng nghĩa với việc thay đổi đội tuyển thi cũng là những người coi thi, vậy liệu có để mở rộng số khách quan, minh bạch? Trước vấn đề này, thầy giáo Đinh Văn Khâm khẳng định, hoàn toàn minh bạch.

“Chúng tôi có camera theo dõi. Tất cả các điểm mà người đưa có thể quan sát được nhau. Những chú ý là thi trên tinh thần Olympic, giải thưởng chỉ là tương đương, giải phong trào học tập là chính, bản thân các em cũng không nghĩ tới chuyện gian lận. Qua quan sát, tôi thấy các em làm bài rất nghiêm túc”, ông Khâm nói.

